

Thằng chằng Vi t Ki u c a tôi !

Tác Giả: Nàng Ki u VN

Thứ Sáu, 12 Tháng 11 Năm 2010 05:33

Nhng ai ph i tr i qua cay đng m i bi t giá tr đích th c c a cu c s ng. Tôi cũng v y. Hnh phúc, ti n b c, danh v ng, và b m t đã làm tôi nh quay cu ng.

Cũng ch vì “l y chng Vi t Ki u” và “có r Vi t Ki u” đã làm cho “thng chng Vi t Ki u” c a tôi điều đng và tôi suýt b r i anh ta khi m i b t đ u qua đây.



Có l tôi quá cay đng nhng tôi đã h i h n r t nhi u.

Tôi v n Biên Hòa, đ c cho là xinh đ p t nh . Tôi đ c gia đình cng chi u nhng không có h đ n. Tôi vào đ c Đ i H c S Ph m ngành Anh Văn và h c xong.

Trong th i gian làm ki p sinh viên, gia đình tôi đi xu ng và lam lữ. Tôi tr thành sinh viên nghèo ph i b n ch i ki m s ng vì gia đình tôi không th chu c p m i chi phí.

ó xóm, có nhi u ng i l y chng Vi t Ki u và có ti n xây nhà cao ráo. Ai cũng nói tôi có h c và có s c t i sao không ki m đ c chng Vi t Ki u cho gia đình đ kh . Cu c s ng kh n kh nh v y khi n cho tôi nghĩ đ n chuy n “l y chng Vi t Ki u” đ c u mang gia đình.

Tôi nghĩ đ n gi n nh v y, chính vì đ n gi n đó đã làm h i m t ng i, đó là thng chng Vi t Ki u c a tôi.

V i ý nghĩ đ n gi n, t ng r ng n c ngoài ai cũng ăn sung m c s ng đ ki m ra ti n. Tôi có đ c sách báo thì thu nh p trung bình hàng năm c a ng i M là 24 ngàn đô-la. N u thng chng làm 24 ngàn đô-la thì mình xin 6-7 ngàn có sao đâu.

Nhng thánh th n i, đó là thu nh p, ch a tính thu , ti n xăng, ăn u ng, chi tiêu, nhà c a, đ n

Thờng chờng Viờt Kiờu cờ a tờ !

Tác Giả: Nàng Kiờu VN

Thứ Sáu, 12 Tháng 11 Năm 2010 05:33

nờ c,...

Cái ý nghĩ ngu xuờn chờ cờn 6-7 ngàn mờ i năm đó lan truyờn vào gia đình tờ và gia đình tờ tờng bờ và thờ t.

Cũng chính vì tờ có sờc và có thân hình đờp nên tờ kiờm đờc mờ t thờng Viờt Kiờu hiờn lành nhờng có chút khờ trong nhờng Viờt Kiờu vờ thắm.

Hờn hờ i Viờt Nam chờ hờc tờ i lờp 9, sau đi làm phờ hờ, và theo gia đình đi Mờ theo điờn HO. Qua đó hờn chờ biờt đi làm. So vờ trình đờ hờc vờn thì chờnh lờch vờ i tờ do đó khó nói chuyờn. Tờ biờt không hờp lờm nhờng giờ nai đờ đờc đi Mờ.

Tờ nhanh chóng trao sờ trình tiờ t cho hờn và bờ t hờn phờ i chờ u trách nhiờm và cờ i. Hờn hờ a cờ i. Tờ ra giá là trờc khi tờ qua Mờ thì gia đình tờ cờn 20 ngàn đờ xây nhà mua xe (vì nhà tờ pờ p và không có xe gờn máy).

Hờn trờ lờ i Mờ, và gờ i tiờn đờ u đờ u, hờn làm gì tờ không quan tâm vì tờ chờng yêu, thờ y tiờn là tờ thích. Tờ cờ gờng hờc cho xong 4 năm đờ i hờc đờ phờng khi không qua đờc Mờ thì tờ có bờng cờp và đờ y hờc Anh Văn cũng có tiờn.

Khi nhà cờ a tờ xây xong, xe có 2 chiờc thì hờn vờ. Trờng hờn tiờ u tờ y và m sau 2 năm và tờ cũng vờ a tờ t nghiờp Đờ i Hờc. Đám cờ i tờ chờc linh đờnh. Gia đình tờ nờ mờ t nờ mỳ vờ i hàng xóm.

Trong khi chờ đờ i qua Mờ, tờ hờc thêm đờ thờng nghờ tờ thờu may đờn vi tính, uờng tóc đờn móng tay,... Hờn chu cờp vài trăm đờ mờ i tháng.

Khi đờn Mờ tờ thờ t sờ thờ t vờng. Thờng chờng tờ m yờ u và bờnh hoờn. Tờ biờt sờ thờ t là sau khi gờp tờ, hờn làm 2 viờc đờ có tiờn gờ i theo yêu cờ u tờ. Mờ i ngày hờn chờng đờc 4 giờ. Cuờ i tuờn làm thêm. Nhà thì ò nhà mờn chờ không nhờ tờ nghĩ là nhà riêng có bãi cờ đờp. Xe hờ i thì xe cà tàng cũ xì chờ không bóng lờn nhờ tờ thờ y ò tờnh ò y tờnh Đờng Nai.

Tờ lúc đờ u nghĩ rờng hờn lờ a đờ i tờ đờ đờc tờ nên tờ giờn quá bờ hờn qua ngờ i dĩ. Hờn sờp đờ tinh thờn và vào bờnh viờn tờ chờng cờn quan tâm. Tờ luôn nghĩ cuờc sờng cờ a hờn ò Mờ phờ i tờ t, phờ i nhờ thiên đờng..... Nào ngờ chờ là dân lao đờng nghờo nờn không biờt Anh Văn.

Dì tờ nói là nờ u không trờ lờ i sờng vờ i hờn thì vờ Viờt Nam vì nờ u tờ bờ hờn thì tờ bờ trờc xuờ t. Dì tờ không dám chờ a chờp tờ sờ liên lờ y. Dì tờ cho tờ 10 ngày suy nghĩ.

10 ngày đó tờ tìm hiờu cuờc sờng ò Mờ. Tờ thờ y ai cũng cờ gờng đi làm đờ có tiờn chờ không đờ hái ra tiờn. Khác vờ i Viờt Nam là làm viờc ò đây dù tiờn ít vờn không bờ đỏi. Mời trờng sờng tờ t hờn, hờc hành miờn phứ, có biờ t tiờng Anh xin làm đờ hờn,....

Tờ nghĩ vờ thờng chờng tờ không yêu nhờng lờ y chờng vì tiờn. Tờ đờn đờn thờ y tờ i nghiờp hờn. Vì mê sờc đờp tờ mà hờn phờ i hao tờn sinh lờc làm 2 viờc đờ có hờn 24 ngàn đờ-la gờ i vờ cho tờ trong lúc bờn thân hờn chờng có gì.

Thờng chờng Viờt Kiu cờ a tời !

Tác Giả: Nờng Kiu VN

Thứ Sáu, 12 Tháng 11 Năm 2010 05:33

Tời đờn đờn đờng lòng trờc ờn thờng chờng không yêu. Tời thờy tời nghiờp quá. Đờ tời sinh ờc kiu m tời n cho tời và sau đó bờ tời bờ đi. Tời ờ a nờc mờ t ân hờn.

Sau mờ t tuờn tời trờ ời và xin ời. Nhờng giờ t nờc mờ t hờnh phúc trong thân hình tời u tuờ cờ a hờn làm tời thêm đau lòng. Tời thờ vờ i Trờ i Phờ t tời không bờ hờn và sờ lo cho hờn.

Tời đờ dờng kiu m viờc và hờn nghờ 3 tuờn đờng sờc vì mờ i ra viờn. Tời ráng bờn chừi thêm viờc cuờ i tuờn đờ hờng giúp hờn có tời n mua xe khác và cho tời mờ t chiờc xe cũ nào đó vì sờng ờ Mờ thiờu xe không thờ xin viờc làm tời hờn.

Tời giờ i thích cho gia đờnh tời hiờu và tời chờ sờ chu cờp 100 đờ mờ i tháng mà thôi. Gia đờnh tời dĩ nhiên không hiờu và giờn tời và nói rờng tời đi Mờ bờ Mờ hoá không biờ t lo cho gia đờnh. Tời thờy 100 đờ đờ rờ i, gia đờnh tời kiu m thêm chờ làm sao tời phờ i nuời chờng và nuời 6 ngờ ờ i bờn Viờt Nam.

Hờn tời tời hờ i phờc nhờng do lao ờc quá nên lúc nào cũng ờ m ờ m và không có sung sờc. Cuờc sờng tình đờc vờ chờng rờ t thờ a thờ t vì hờn yờ u sờc. Tời muờn có con vờ i hờn đờ hờn yên lòng vì thờ tời và hờn phờ i nhờn 6 tháng đờ hờng hờn có đờ sờc ờc theo ờ i bức sĩ.

Trờ i Phờ t thờng tời và tời có thai. Hờn hờnh phúc và sờc khoờ đờn đờn tời hờn. Do có vờn tời ng Anh, tời có viờc trong ngân hàng và ờng khác. Hờn chờ đi làm viờc nhờ và tời ghách vác mờ i thờ. Tời chờ mong hờn khoờ mờnh trờ ời chờ trong gia đờnh ai đi làm chính cừng vờ y thôi.

Con tời ra đờ i khoờ mờnh, tời mờng khôn xiờ t, ngờ ờ i mờng vui hờn tời là hờn.

Giờ gia đờnh tời ờn đờnh. Tời làm viờc có ờng gờp 3 ờn chờng vì chờng chờ lao đờng bẻnh thờng và khó lòng vờn lên vì trình đờ bờ giờ i hờn. Tời đờn đờn có đờc hờnh phúc gia đờnh, tình cờm vờ chờng, cũng nhờ đờc thoờ mừn tình đờc do chờng tời hờ i phờc đờc sờc khoờ.

Tời đờ sai và sờ a sai.

Hy vờng các chờ muờn ờy chờng Viờt Kiu hiờu rõ hoàn cờnh cờ a ông chờng tời ng lai đờ tránh nhiờu chuyờn đau lòng nờ i xờ ngờ ờ i.

Nờng Kiu VN